



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๙๑๒

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร  
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศูนย์กรุงเทพ เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด อัง กรมเวียงวอญ เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) , [www.bangkok-go.th](http://www.bangkok-go.th) , [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) , [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 222/2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

### ข่าวผู้บริหาร

- ☺ กทม. จัดอบรมการสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้น่าเชื่อถือ เป็นมิตร และจริงใจ
- ☺ กทม. โชว์ผลงาน สปต.เขต ในรอบปี มุ่งสู่มหานครแห่งความปลอดภัย
- ☺ ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียน กทม. วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2
- ☺ ติดตามการพัฒนาคลองแสนแสบใกล้ชิด วอนประชาชนร่วมดูแลรักษาคลอง
- ☺ วางแนวทางพัฒนาคุณภาพน้ำในคลอง 50 เขต 50 คลอง
- ☺ เปิดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ มุ่งมั่น เพื่อศักยภาพในการให้บริการประชาชน
- ☺ กรุงเทพมหานครสร้างต้นแบบโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ณ กทม. 2

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☺ หลักสี่ชวน “ปั่นไปปลูก” ต้นทองอุไร 99 ต้น น้อมรำลึก ร.9
- ☺ สัมพันธวงศ์ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
- ☺ ประเวศตรวจสถานประกอบกิจการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ☺ บางกอกใหญ่ให้บริการ ฟรี! ทำบัตรประจำตัวประชาชนพระภิกษุพร้อมรับ-ส่งกลับวัด
- ☺ ราษฎร์บูรณะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- ☺ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☺ ลาดกระบังจัดกิจกรรมขะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนวัดสังฆราชา
- ☺ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☺ ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 1 ในนั้น ได้แก่ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โถะ เกอี้ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพามาพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเร็ว

## ข่าวผู้บริหาร

**กทม. จัดอบรมการสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน พัฒนาบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่ให้หน้าเชื่อถือ เป็นมิตร และจริงใจ**

(1 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. : นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการการสื่อสารเพื่อการบริการประชาชนเมือง/มหานคร” โดยมี รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนวัตกรรมนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวัตกรรมนเรศวร และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักการโยธา กทม.2

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวัตกรรมนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรม “โครงการการสื่อสารเพื่อการบริการประชาชนเมือง/มหานคร” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่เทศกิจและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ให้หน้าเชื่อถือ เป็นมิตร จริงใจ นำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพ ความประทับใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต 50 เขต และบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยนวัตกรรมนเรศวร รวมจำนวน 59 คน การอบรมเป็นแบบไป-กลับ จำนวน 3 วัน ได้แก่ วันที่ 1, 2 และ 4 ธ.ค. 63 เวลา 08.30-16.30 น.

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ตลอดจนการจัดระเบียบ การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาที่สาธารณะ ป้องกันไม่ให้ลูก้าในที่สาธารณะ ทางเท้า ถนน และบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ นั้น นอกจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ คือ การสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารกับประชาชน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งการดูแลบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ให้หน้าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถนำความรู้ และประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กรต่อไป

(อรจรณ์ชญาณ์...สปล. รายงาน)

**กทม. ไขว้ผลงาน สปถ.เขต ในรอบปี มุ่งสู่มหานครแห่งความปลอดภัย**

(1 ธ.ค. 63) นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงผลงานในวาระครบ 1 ปี โครงการบริหารจัดการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร (สปถ.กทม.) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา และแนวนโยบายในการบริหารจัดการ สปถ.กทม. ในปีต่อไป โดยมี ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้แทนศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนเขต (สปถ.เขต) 50 เขต ร่วมพิธี ณ ห้องโถง อาคารโอราวัดพัฒนา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร (สปถ.กทม.) ขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมพลังโฉมกรุงเทพฯ ผ่าน 6 ภารกิจ (6 Game Changer) โดยมีผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนกรุงเทพมหานคร (สปถ.กทม.) เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการบูรณาการหน่วยงานใน กทม. ทั้งสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมเดินหน้าลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง 2. ฝึกกำลังภาคีเครือข่ายภายใต้ สปถ. ระดับประเทศ ทั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน (สปถ.) ศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัด (สปถ.จังหวัด) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานความร่วมมือระหว่างกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ 3. ฝึกกกลไก กทม. ระดับเขต เป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุในเขตให้ได้ถึงร้อยละ 10 โดยเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่สืบสวนหาข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุและหาแนวทางป้องกันแก้ไข โดยนำร่อง 1 โซนต่อ 1 เขต ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายทั้ง 50 เขต ได้รวบรวมจุดเสี่ยงในพื้นที่ กทม. จำนวนกว่า 160 จุด จากนั้นจึงเร่งระดมการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆปัจจุบันสามารถดำเนินการแก้ไขได้แล้วกว่า 38 จุด และคาดว่าจะดำเนินการแก้ไขครบทั้งหมดในปี 2564

4. สร้างชุมชนรักความปลอดภัย ห่วงใยลูกหลานต้านอุบัติเหตุ โดยเตรียมความพร้อมให้ผู้นำชุมชนและอาสาในพื้นที่ ร่วมทำงานกับสำนักงานเขตในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยใช้คู่มือสืบสวนอุบัติเหตุและคู่มือฉบับประชาชนเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการขับเคลื่อน

5. เสริมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการสร้างเยาวชนเป็นผู้นำลดอุบัติเหตุ “เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม” โดยใช้คู่มือเยาวชนเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการขับเคลื่อน และให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งวิธีป้องกันและส่งเสริมให้เยาวชนกระตุนเตือนผู้ปกครองให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ทุกเทศกาลแห่งความสุข “ถูกใจ ไม่ถูกเงิน” เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญ สุขภาพ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ดังนี้ กิจกรรมแถลงนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แคมเปญ “Stop / Think / Act ถูกใจ ไม่ถูกเงิน” เพื่อรณรงค์สร้างแนวร่วมภาคประชาชนให้ทุกคนร่วมตระหนักและถูกใจคิดถึงความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน จัดประชุมศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปด.กทม.) เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้า ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปด.เขต) เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งชุมชน เยาวชน และผู้แทน ศปด.เขต ทั้ง 50 เขต เพื่อร่วมเดินหน้ารณรงค์หาแนวทางแก้ปัญหาคืออุบัติเหตุ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้เรียนรู้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ เพื่อถอดบทเรียน และศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการอย่างต่อเนื่อง อาทิ คู่มือถ่ายทอดความรู้ในการอำนวยความสะดวกทางถนน สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการถอดบทเรียนพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ พร้อมการแก้ไข และสื่อให้ความรู้และรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการลดความสูญเสียบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลดังกล่าวมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่แล้ว แต่หลังจากนั้นสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประชาชนมีการเดินทางน้อยลง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ดีขึ้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อาจส่งผลให้มีจำนวนความสูญเสียมากขึ้นได้ ทั้งนี้ในปี 2563 จากการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยง 50 เขต พบว่ามีทั้งหมด 160 จุด กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว 38 จุด อยู่ระหว่างการดำเนินการ 100 จุด และอยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณเพื่อแก้ไขอีก 22 จุด นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในปีที่ 2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นการรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชนและเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการลดอุบัติเหตุ รวมทั้งกำหนดพื้นที่นำร่องใน 12 ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน มีเป้าหมายเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เหลือน้อยที่สุด นำไปสู่การพลิกโฉมกรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยและความสุขในการเดินทาง ขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

(ชลธิชา...ส.ปส. รายงาน)

## **ตรวจความเรียบร้อยโรงเรียน กทม. วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2**

(1 ธ.ค. 63) นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 เป็นวันแรก ซึ่งมี นายโกสิน เตชวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสำนักงานเขตสาทร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จากนั้นตรวจความเรียบร้อยของโรงอาหาร ชมการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนห้องเสริมประสบการณ์ (บ้านบอล) ห้องสมุด และเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับเรื่องการบริหารจัดการครูให้เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน รวมถึงความพร้อมในการจัดทำบ้านพักครู โดยให้นำอาคารเรียนที่ไม่ได้ใช้งานมาดัดแปลงให้เป็นอาคารที่พักของครูเพื่อประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ธุรการเนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนส่วนใหญ่จะโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขต หรือหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงให้สำรวจความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข ลดการย้ายของเจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนวัดยานนาวาเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด 405 คน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเด็กก่อนเข้าโรงเรียน ให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ รวมถึงได้ลดจำนวนนักเรียนให้เหลือเพียง 20 คนต่อห้องเรียน จากปกติจำนวนนักเรียนจะอยู่ที่ 28-32 คนต่อห้องเรียน และมีการเหลื่อมเวลารับประทานอาหารของเด็กนักเรียนเป็น 3 เวลาด้วย เพื่อเป็นการเว้นระยะ และลดความแออัดในแต่ละพื้นที่

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

### ติดตามการพัฒนาคลองแสนแสบใกล้ขีด วนประชาชนร่วมดูแลรักษาคลอง

(1 ธ.ค. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจิตอาสาพระราชทาน โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) โดยมี นางวาสนา ศิลป์เบญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา และสำนักงานเขตพื้นที่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) มีคำสั่ง ที่ 8/2563 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสาพระราชทาน โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) โดยจัดประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 และที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานและสำนักงานเขตดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันนี้นำได้เชิญหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว

สำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในคลองแสนแสบ และการดำเนินงานตามแนวทางที่ 1 ของ ศอญ. ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ประสานสำนักงานเขต สำรวจสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียของคลองแสนแสบ ส่วนหนึ่งเป็นการสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ควบคุมกำกับของกรุงเทพมหานคร และได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำ รวมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียลงคลองซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการด้วยดี อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ปล่อยน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ

ในส่วนการดำเนินงานตามแนวทางของ ศอญ. ด้านที่ 2 - 5 ประกอบด้วย 2.การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง 3.การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง 4. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง และ 5.การพัฒนาขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาความสะอาดคลองเรียบร้อยแล้ว เช่น ขุดลอกดินเลนในคลอง กำจัดผักตบชวา กำจัดขยะในคลอง กำจัดวัชพืชริมคลอง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาสภาพคลองให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เช่น ทาสีราวกันตก จัดทำทางจักรยานริมคลอง หลายพื้นที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บางพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ส่วนการจัดระเบียบริมคลองกรณีบ้านเรือนรุกล้ำ สำนักงานเขตอยู่ระหว่างเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่รุกล้ำลำคลองให้ยุติการรุกล้ำดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลลงคลอง เพื่อรักษาสภาพของให้สะอาด สวยงาม ต่อไป

----- (ณัฐฤติ...สปส. รายงาน)

**วางแผนพัฒนาคุณภาพน้ำในคลอง 50 เขต 50 คลอง**

(1 ธ.ค.63) เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลอง 50 เขต 50 คลอง โดยมี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวาสนา ศิลป์เบญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ และผู้บริหารสำนักงานเขต 50 เขต ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ แบ่งเป็น ผังพระนคร จำนวน 98 คลอง พื้นที่ 35 เขต และผังธนบุรี จำนวน 25 คลอง พื้นที่ 15 เขต รวม 123 คลอง สำหรับคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต แบ่งเป็น ผังพระนคร จำนวน 82 คลอง พื้นที่ 35 เขต และผังธนบุรี จำนวน 38 คลอง พื้นที่ 15 เขต รวม 120 คลอง

ทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำประสานสำนักงานเขตในพื้นที่ทั้ง 50 เขต พิจารณาคัดเลือกคลองสายหลักและคลองสาขาที่เชื่อมต่อกัน เพื่อพัฒนาทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลองและริมฝั่งคลอง อาทิ การขุดลอกดินเลนในคลอง การกำจัดผักตบชวาและเก็บขยะในคลอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง รวมถึงประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยริมฝั่งคลองเพื่อร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด และรักษาสภาพคลองให้คุณภาพน้ำดียิ่งขึ้น

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

**เปิดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร เรียนรู้ มุ่งมั่น เพื่อศักยภาพในการให้บริการประชาชน**

(1 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. : นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร (รุ่นที่ 1-2) โดยมี นางนงลักษณ์ แต่มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ร่วมพิธี ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ เอ-บี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานครขึ้น เนื่องจากบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกหน่วยงาน และทุกส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร ทั้งสังกัดสำนักและสำนักงานเขต เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน บุคลากรกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ค่านิยม ทักษะที่ดี สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรกรุงเทพมหานคร ซึ่งหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิการ วินัย ประเด็นด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี อันจะส่งผลต่อประโยชน์สุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ฝึกอบรมแบบไป-กลับ 1 วัน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา และการฝึกอบรมแบบไป-กลับ รุ่นละ 3 วันทำการ โดยรุ่นที่ 1 ฝึกอบรม ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา และรุ่นที่ 2 ฝึกอบรม ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับการบรรจุใหม่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพในการให้บริการประชาชน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิการ และวินัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครดำเนินการกิจได้ตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญต่อไป

----- (สกนธ์...สปส. รายงาน)

## กรุงเทพมหานครสร้างต้นแบบโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ณ กทม. 2

(1 ธ.ค. 63) นพ.ชินนทร์ ศิริมาศ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และมอบป้ายรับรองเมนูสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 21 ราย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอาหารมีส่วนร่วมในการจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และเป็นต้นแบบของโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนทำงานในสถานประกอบการ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้คนวัยทำงานสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย จึงได้จัดทำโครงการโรงอาหารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารมีส่วนร่วมในการจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร และด้านโภชนาการ รวมทั้งมีพฤติกรรมบริโภคที่พึงประสงค์ เลือกบริโภคอาหารได้ครบถ้วน เพียงพอ และหลากหลาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ กรุงเทพมหานครจัดพิธีเปิดป้ายโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และมอบป้ายรับรองเมนูสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 21 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะที่ดี และจัดให้มีเมนูสุขภาพ เพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของสุขภาพของคนวัยทำงาน และเกิดเป็นโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ของแต่ละหน่วยงานต่อไป โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับร้านอาหารที่ได้รับป้ายรับรองเมนูสุขภาพ ที่ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการใช้ของคุณภาพดี และถูกหลักอนามัย ซึ่งป้ายรับรองฯ ที่ได้รับจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าร้านอาหารจำหน่ายอาหารในราคาถูก สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

**หลักสี่ชวน “ปั่นไปปลูก” ต้นทองอุไร 99 ต้น น้อมรำลึก ร.9**

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นไปปลูก” เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 5 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดยเริ่มปั่นจักรยานจากสำนักงานเขตหลักสี่ ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถ.แจ้งวัฒนะ ไปปลูกต้นทองอุไร จำนวน 99 ต้น ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า สถานีทุ่งสองห้อง ริม ถ.วิภาวดีรังสิต (ขาออก) เขตฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ สวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชนด้วย

(ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน)

**สัมพันธ์วงศ์ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ**

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ร้านค้า ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 63 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การกล่าวสัมนิเทศเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติโดยประธานสงฆ์ พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความ เป็นสิริมงคลผู้เข้าร่วมพิธี ณ ไต้มหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถ.เขาวราช เขตฯ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยการแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีเหลืองเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(ปชส...เขตสัมพันธ์วงศ์ รายงาน)

**ประเวศตรวจสถานการณ์ประกอบกิจการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจสถานการณ์ประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง หรือสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 3 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ที.เอส.อี.เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ ทั้งนี้หากพบมีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมโดยแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 33/2560 ลงวันที่ 15 ก.พ. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6367-8

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**บางกอกใหญ่ให้บริการ ฟรี! ทำบัตรประจำตัวประชาชนพระภิกษุพร้อมรับ-ส่งกลับวัด**

นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. เปิดเผยว่า ฝ่ายทะเบียนจัดทำ โครงการ “การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนพระภิกษุพร้อมรับ - ส่ง ถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่าย” เพื่ออำนวยความสะดวก รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่งเขตฯ ได้ประสานแจ้งไปยังวัดต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร วัดสังข์กระจาย ราชวรวิหาร วัดประดู่ฉิมพลี วัดประดู่ในทรงธรรม วัดเจ้ามูล วัดศรีอรัญญ์ วรวิหาร วัดท่าพระ วัดใหม่พิเรนทร์ วัดนาคกลาง วัดดีดวด วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ให้ทราบรายละเอียดการให้บริการและกำหนดนัดหมายวัน เวลาให้บริการพร้อมจัดรถบริการรับพระภิกษุมาทำบัตรประชาชน-ส่งกลับวัด โดยให้นำหลักฐานประกอบการทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ หนังสือสุทธิ หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้มาติดต่อ ณ ฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2457 0069 ต่อ 5711

(ปชส...เขตบางกอกใหญ่ รายงาน)



### ราษฎรบูรณะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางสาวอริศรี วุฒิปากภักดี ผู้อำนวยการเขตราษฎรบูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 07.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตราษฎรบูรณะ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความกตัญญู และสำนึกในพระคุณของพ่อ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมตัวอย่าง กิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วันที่ 3-4 ธ.ค. 63 มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าบางกอกแบรนด์ เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

----- (ปชส...เขตราษฎรบูรณะ รายงาน)

### หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมคัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช่แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตสัมพันธวงศ์** วันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนพิพากษา และชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยะ แขวงสัมพันธวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

**เขตมีนบุรี** วันที่ 6 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนหมู่บ้านปรีชา 9 ซ.รามคำแหง 186 ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2540 7175

**เขตบางกอกใหญ่** เวลา 09.00-11.00 น. ดังนี้ วันที่ 6 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนปรกอรุณ วันที่ 13 ธ.ค.63 ชุมชนตรอกตาแทน วันที่ 20 ธ.ค.63 ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ และวันที่ 27 ธ.ค.63 ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2457 5624

**เขตสวนหลวง** วันที่ 5 ธ.ค. 63 ณ หมู่บ้านเชื้อสุข ซ.พัฒนาการ 58 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

**เขตยานนาวา** วันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนศาลเท็กซัส ถ.พระรามที่ 3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2294 8778

----- (ปชส...เขต รายงาน)

### ลาดกระบังจัดกิจกรรมชยะรีไซเคิลแลกใช้@ชุมชนวัดสังฆราชา

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมชยะรีไซเคิลแลกใช้ ในวันที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ชุมชนวัดสังฆราชา ถ.ประชาราษฎร์ แขวงลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาชยะตกค้าง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดภาวะโลกร้อน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รวบรวมชยะรีไซเคิล มาร่วมแลกใช้ในกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**หลายเขตตรวจค้นพัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

**เขตมีนบุรี** วันที่ 5-7 ธ.ค. 63 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.สุวิมลวงศ์ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกเมืองมีน-แยกราชพฤกษ์อุทิศ

**เขตลาดกระบัง** วันที่ 12 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. สะพานลอยบริเวณหน้าหมู่บ้าน เอส.ซี.จี.(ซีแพค) และสะพานลอยบริเวณหน้าทางเข้าวัดป่ารุ่งรื่น ถ.ร่มเกล้า

**เขตประเวศ** วันที่ 3 ธ.ค. 63 ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถ.อ่อนนุช ซ.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.บุษกร ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านตาตลบ ถึงหน้าอุโมงค์มรณมัตตอโต้คาร์ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.10 ถนนคูขนานกาญจนภิเษก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านสวนชื่น ถึงหน้าหมู่บ้านมัทสนา และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 3 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนสุเหร่าคลองเคสีด ซ.สุภาพงษ์ 1 แยก 1 แขวงหนองบอน จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2 328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)